

ทำไมที่ดินของรัฐจึงมีปัญหาคารบูกruk
กรณีที่ดินราชพัสดุ อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี (ตอนที่ ๑)

พันตำรวจโทหญิง ภัทสร อิศรมธางกูร

พนักงานสอบสวนคดีพิเศษ ระดับชำนาญการ (๗)

สำนักคดีคุ้มครองผู้บริโภคและสิ่งแวดล้อม

ขณะนี้ชาวสารการบูกrukที่ดินราชพัสดุ อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี มีการนำเสนอข้อสงสัยอย่างแพร่หลายในสื่อมวลชนทุกแขนง พื้นที่อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี เป็นพื้นที่ที่ไม่ห่างไกลจากกรุงเทพฯ มากนัก มีแหล่งท่องเที่ยวขึ้นชื่อในบริเวณใกล้เคียงมากมาย เช่น บริเวณรักษาพันธุ์สัตว์ป่าแม่น้ำภาชีมีสภาพธรรมชาติที่น่าสนใจและสวยงาม คือ **แก่งส้มแมว** ลักษณะเป็นโขดหินใหญ่น้อยสลับซับซ้อนอยู่กลางแม่น้ำภาชี มีน้ำใสไหลเย็นผ่านโขดหิน เป็นที่น้ำตกตาสำหรับผู้พบเห็น **บ่อน้ำร้อน** ลักษณะเป็นบ่อน้ำพุร้อนกว้างประมาณ ๑๐ เมตร นักท่องเที่ยวนิยมเข้าไปแช่ตัวเพื่อคลายความเมื่อยล้าและเชื่อว่ารักษาโรคต่างๆได้ **น้ำตก**มีอยู่หลายแห่งแต่ที่มีการคมนาคมสะดวกที่สุดคือ น้ำตกห้วยสวน มีสภาพธรรมชาติที่น้ำตกต่างดงาม น้ำตกไหลเป็นชั้นๆเย็นสบายดูแล้วรื่นตา แหล่งที่ขึ้นชื่ออีกแห่งคือ **ธารน้ำร้อนบ่อคลึง** เป็นธารน้ำร้อนธรรมชาติที่มีต้นกำเนิดจากเทือกเขาตะนาวศรี และมีน้ำซึมจากต้นน้ำตลอดทั้งปี

ด้วยสาเหตุของธรรมชาติที่สวยงาม ทั้งน้ำตก บ่อน้ำร้อน การคมนาคมที่สะดวกสบายเดินทางไม่ห่างไกลมากนัก ช่วงเทศกาลเช่นปีใหม่อากาศจะอยู่ในช่วงที่เย็นสบายประกอบกับทิวทัศน์ที่งดงามรื่นเริงใจ นักท่องเที่ยวพากันเข้ามาไปมากมาย พื้นที่อำเภอสวนผึ้งจึงเป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยวกันอย่างมาก โดยเฉพาะช่วงเทศกาลปีใหม่ สภาพอากาศที่เย็นสบาย ไม่หนาวมาก นักท่องเที่ยวจะเข้าพักตามรีสอร์ตต่างๆของอำเภอสวนผึ้ง จนที่พักไม่ สามารถรองรับนักท่องเที่ยวได้ มีผู้คนจากทุกท้องถิ่นในประเทศไทย หลั่งไหลเข้ามาพักและดื่มด่ำกับความสวยงามของธรรมชาติรอบด้านและสภาพอากาศที่คล้ายคลึงเมืองนอก แต่ไม่ต้องเดินทางห่างไกล ผู้เขียนต้องการสื่อสารให้ผู้อ่านได้ทราบ ประวัติความเป็นมาของที่ดินโดยสังเขป รวมทั้งปัญหาและแนวทางในการดูแลที่ดินของรัฐ ตามที่ผู้เขียนได้สัมผัส

ประวัติที่ดินและการใช้ประโยชน์ในพื้นที่ ราชพัสดุ อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี เป็นพื้นที่หวงห้ามตามพระราชกฤษฎีกาหวงห้ามที่ดินในท้องที่ อำเภอมืองกาญจนบุรี ,อำเภอวังขนาย ,อำเภอบ้านทวนและอำเภอวังกะ จังหวัดกาญจนบุรี พุทธศักราช .๒๔๘๑ เป็นพื้นที่สงวนหวงห้าม ตาม มาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วย การหวงห้ามที่ดินรกร้างว่างเปล่าอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน พ .ศ.๒๔๗๘ เนื้อที่ประมาณ ๕๐๐,๐๐๐ ไร่ ปรากฏตามแผนที่แนบท้ายพ ระราชกฤษฎีกา เป็นพื้นที่ “ ที่ราชพัสดุ ” ประเภทสงหวาริมทรัพย์อัน เป็นสาธารณสมบัติ ของแผ่นดินที่ใช้เพื่อประโยชน์ของแผ่นดินโดยเฉพาะ ตามพระราชบัญญัติที่ราชพัสดุ พ .ศ. ๒๕๑๘ กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง ได้ดำเนินการขึ้นทะเบียนพื้นที่

เป็นแปลงหมายเลขที่ รบ .๕๕๓ ต่อมากองทัพบกอนุมัติให้หน่วยใช้ประโยชน์ในพื้นที่ เป็นผู้ดูแลและใช้ประโยชน์ ดังนี้ กรมการทหารช่าง (หน่วยขึ้นตรงกับกองทัพบก) รับผิดชอบดูแลและ ใช้ประโยชน์ พื้นที่ ๒๓๙,๐๐๐ ไร่ พล.พัฒนา ๑ (หน่วยรับผิดชอบของกองทัพภาคที่ ๑) รับผิดชอบดูแลและใช้ประโยชน์ พื้นที่ ๒๖๑,๐๐๐ ไร่ รวมพื้นที่ทั้งสิ้น ๕๐๐,๐๐๐ ไร่

คลอมนครพื้นที่ ๒ อำเภอ ๕ ตำบล คือ ตำบลตะนาวศรี ตำบลสวนผึ้ง ตำบลปาทวย อำเภอสวนผึ้ง และตำบลแก้มอัน ตำบลด่านตะโก อำเภอจอมบึง อาณาเขตพื้นที่ทิศเหนือติดต่อกับจังหวัดกาญจนบุรี ทิศใต้ติดต่อกับหน่วยคอกหมู ทิศตะวันออกติดต่อกับประเทศพม่า และทิศตะวันตกติดต่อกับลำแม่น้ำภาชี ลักษณะภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นภูเขาสูงสลับซับซ้อนกันหลายลูกติดต่อกัน มีพื้นที่ราบเชิงเขาและ พื้นที่ราบประปราย เป็นแหล่งต้นน้ำลำธารของแม่น้ำภาชี และแม่น้ำแม่กลอง ปกคลุมด้วยป่าไม้ และไม่เบญจพรรณ มีเขตชายแดนติดต่อกับประเทศพม่าระยะทางประมาณ ๕๐-๖๐ กิโลเมตร คนดั้งเดิมเป็นชาวไทยผสมชว กะเหรี่ยงซึ่งอพยพมาจากแนวชายแดนเขตติดต่อและเข้ามามีปฏิสัมพันธ์กับชาวไทยพื้นเมือง ทำมาหากินอยู่ดั้งเดิม ส่วนใหญ่ทำมาหากินเป็นการเพาะปลูก ไร่ข้าวโพด เดิมพื้นที่ที่มีความอุดมสมบูรณ์สูงมากเป็นป่าไม้เบญจพรรณ ชาวบ้านดั้งเดิมเล่าว่าเดิม มีสัตว์ป่าหายากต่างๆ อาศัยอยู่ เช่น กวาง ช้าง และเสือ อาศัยอยู่พบกล้วยไม้ป่าขึ้นในพื้นที่ ชาวบ้านที่เข้าไปอาศัยทำมาหากินเฉพาะในพื้นที่ราบเพื่อการเพาะปลูก ทำมาหากินเพียงเล็กน้อย ไม่พบว่ามี การเข้าไปแผ้วถางบริเวณพื้นที่เขา และภูเขา เพื่อคงสภาพพื้นที่ป่าและสัตว์ป่าที่อาศัยอยู่ จึงมีโครงการอุทยานแห่งชาติวิทยา ในพระราชดำริ ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา และสวนป่าสิริกิติ์ ตามพระราชเสาวนีย์ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ตั้งอยู่ห่างจาก อำเภอสวนผึ้งประมาณ ๒๕ กม. มีลักษณะเป็นลำธาร มีเกาะแก่งกลางแม่น้ำเหมาะสำหรับเล่นน้ำเป็นอย่างยิ่ง อยู่ในพื้นที่สวนป่าสิริกิติ์ สวนป่ามีสวนหย่อม ศูนย์จำหน่ายเครื่องเซรามิคจากคนในบริเวณหมู่บ้าน สวนป่าแห่งนี้สร้างขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวโรกาสเจริญพระชนมพรรษา ๕ รอบ เป็นศูนย์รวมพันธุ์ไม้นานาชนิดอันมีค่าทางเศรษฐกิจและ สามารถเป็นแหล่งศึกษาทางธรรมชาติที่ดียเยี่ยม ทั้งสองพื้นที่ตั้งอยู่ในพื้นที่รับผิดชอบของหน่วยกองพลพัฒนาที่ ๑

ส่วนหน่วยขึ้นตรงกับกองทัพบก คือ กรมการทหารช่างได้ใช้ประโยชน์โดย การนำที่ดินแปลงดังกล่าวมาทำการ ผักภาคสนามสำหรับทหารของ กรมการทหารช่าง โดยจัดให้มีการฝึกตามแบบทหารตามวงรอบ ปีละ ๒ ครั้ง ๒ เดือน (๑ ปี ใช้สถานที่ฝึก ประมาณ ๔ เดือน) และการฝึกพิเศษตามที่กองทัพบกมีนโยบายและมอบหมาย หรือที่หน่วยพิจารณาจัดฝึกเอง เช่น กรณีต้องจัดกำลังพลเพื่อ ไปปฏิบัติหน้าที่นอกหน่วยเช่น ไปปฏิบัติหน้าที่บริเวณสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ การฝึกกำลังพลเพื่อสนับสนุนการรักษาสันติภาพกับสหประชาชาติและประเทศพันธมิตร พร้อมทั้ง ดำเนินการจัดอนุรักษ์พื้นที่เพื่อการอนุรักษ์เป็นพื้นที่ป่า และเขตลุ่มน้ำ เนื่องจากพื้นที่ที่กรมการทหารช่างรับผิดชอบ นั้นเป็นพื้นที่เขตลุ่มน้ำ **ชั้นคุณภาพที่ ๑** เป็นพื้นที่ป่าป้องกันเพื่อเป็นต้นน้ำลำธาร เป็นแหล่งให้น้ำต่อพื้นที่ ชั้นตอนล่าง มีความลาดชันมาก (Very steep slope) ดินมีสมรรถนะการพังทลายสูง เป็นพื้นที่ควรเก็บสงวนไว้เพื่อเป็น

แหล่งต้นน้ำ ลำธาร อุทยานแห่งชาติและเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า จึงมีการจัดพื้นที่ให้เป็นเขตอนุรักษ์ของ แหล่งต้นน้ำลำธาร

ระหว่างปี ๒๕๓๕-๒๕๓๘ กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง ต้องการสำรวจว่าพื้นที่มีชาวบ้านเข้าไปทำ ประโยชน์ในพื้นที่มากน้อยเพียงใดบริเวณใดบ้างจึงได้มีโครงการเข้า ไปสำรวจในพื้นที่ ประกอบด้วยผู้แทน ของกรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง , ผู้แทนส่วนปกครองของจังหวัดราชบุรี เช่น ผู้ปกครองท้องที่ ประกอบด้วยนายอำเภอและผู้ได้บังคับบัญชาเช่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และส่วนราชการผู้ใช้ประโยชน์ คือ หน่วยทหารที่ได้รับมอบพื้นที่ ได้เข้าไปสำรวจการครอบครองใช้ประโยชน์พื้นที่ ด้วยการเดินสำรวจเข้าไป ในพื้นที่จริงเพื่อจัดทำแผนที่กายภาพ จากการสำรวจ พบว่ามีผู้บุกรุก พื้นที่ ๖,๖๕๕ แปลง เนื้อที่ ๑๔๙,๙๒๖-๒-๓๖ ไร่ จึงได้จัดทำแผนที่การครอบครองและใช้ประโยชน์ดังกล่าว เรียกว่า **แผนที่กายภาพ** ส่วนพื้นที่ที่ประชาชนไม่ได้ครอบครองและทำประโยชน์ เรียกว่า **พื้นที่นอกแผนที่กายภาพ**

เนื้อเรื่องที่คุณเขียนบรรยายมาทั้งหมดนี้เป็นประวัติความเป็นมาของที่ดินโดยคร่าวๆ เป็นเนื้อหาบทความ ตอนที่ ๑ เพื่อให้มองเห็นภาพของที่มาที่ไปของที่ดินและผู้ที่เข้าไปใช้ประโยชน์พักอาศัยอยู่ในพื้นที่ทั้งหมด ตอนต่อไปเราจะเข้าไปดูกันว่าพื้นที่ ผู้คนหลงใหลมาจากไหนกันทำไมจึงมีปัญหาการบุกรุกพื้นที่กันอย่าง มากมาย

**ทำไมที่ดินของรัฐจึงมีปัญหาการบุกรุก
กรณีที่ดินราชพัสดุ อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี (ตอนที่ ๒)**

พันตำรวจโทหญิง ภัสสร อิศรมธางกูร

พนักงานสอบสวนคดีพิเศษ ระดับชำนาญการ (๗)

สำนักคดีคุ้มครองผู้บริโภคและสิ่งแวดล้อม

ตอนที่แล้วผู้เขียนได้บรรยายให้ทราบปร ะวัติความเป็นมา ผู้คนดั้งเดิม ลักษณะภูมิประเทศ และ อาณาเขตของพื้นที่บริเวณที่ดินราชพัสดุ อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรีแล้ว ตอนที่ ๒ นี้ผู้เขียนตั้งใจจะเขียนถึง ปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นในการดูแลพื้นที่ราชพัสดุ

พื้นที่ราชพัสดุ อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรีนี้เดิมเป็นพื้นที่สงวนหวงห้าม ตามพระราชกฤษฎีกาหวง ห้ามที่ดินในท้องที่ อำเภอเมืองกาญจนบุรี ,อำเภอวังขนาบ ,อำเภอบ้านทวนและอำเภอวิ งกะ จังหวัด กาญจนบุรี พุทธศักราช .๒๔๘๑ ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๔๘๑ จากการ รวบรวมข้อมูลพบข้อมูลที่น่าสนใจของลักษณะการบุกรุกซึ่งเป็นปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นในการดูแลพื้นที่ ราชพัสดุ ดังนี้ คือ

๑. ก่อนที่ประกาศให้พื้นที่ดังกล่าวเป็นพื้นที่ หวงห้ามตามพระราชกฤษฎีกาฯ ไม่มีการสำรวจจำนวนผู้ที่ อยู่อาศัยในพื้นที่อย่างเป็นทางการ จึงไม่มีสถิติข้อมูลตัวเลขของผู้อยู่อาศัยในพื้นที่ดังกล่าวเลย ทางราชการ ไม่ทราบเลยว่ามีประชากรอยู่จำนวนเท่าใดและ ตั้งบ้านเรือนตำแหน่งบริเวณใดของพื้นที่ ดังนั้นชาวบ้านที่ ทำมาหากินในพื้นที่ก่อนประกาศเขตหวงห้ามและยังไม่ได้ขยับขยายออกจากพื้นที่ เนื่องจากไม่ทราบประกาศ หรือทราบดี แต่เห็นว่าทางราชการยังไม่ได้ใช้พื้นที่ จึงคงอาศัยและทำมาหากินในพื้นที่ตลอดมา

ปัญหาที่ ตามมาคือผู้บุกรุกที่เข้าไปในพื้นที่ซึ่งเข้ามาภายหลังการประกาศพระร าชกฤษฎีกาแต่อยู่ ติดต่อกันมาชั่วหลายอายุคน ลูกหลานต่างเข้าใจว่าต้นตระกูลของตนเองเป็นผู้ยึดถือครอบครองโดยถูกต้อง ตามกฎหมาย เนื่องจากอยู่อาศัยมาชั่วหลายอายุคนและ ต่อๆมากลายเป็นครอบครัว ที่ขยายเพิ่มขึ้น จึงเพิ่ม จำนวนพื้นที่ที่บุกรุกมากขึ้น แต่การดำเนินการบุกรุกของชาวบ้านที่อาศัยอยู่ในพื้นที่โดยอาศัยทำมาหากิน เพียงเล็กน้อย ปัญหาการบุกรุกเผาป่าหรือทำธรรมชาติของป่าไม่มีอำนาจการทำลายที่สูงมากเมื่อเทียบกับ นายทุนหรือผู้มีอิทธิพล ที่ใช้เครื่องจักรกำลังสูงและใช้แรงงานต่างด้าวราคาถูกบุกรุกแผ้วถางพื้นที่

๒. ที่ดินหวงห้ามมักพบปัญหาการบุกรุก เนื่องด้วยอาณาเขตของพื้นที่ที่กำหนดตามพระราชกฤษฎีกาฯ เป็นพื้นที่ที่มีความกว้างขวางมาก มีการกำหนดขอบเขตตามแผนที่แนบท้ายพระราชกฤษฎีกา แต่ไม่มีหลัก เขตกำหนดแนวเขตที่จะทำให้ชาวบ้านทั่วไปทราบได้ว่าตนเองเข้ามาในแนวเขตพื้นที่ราชพัสดุ

หน่วยทหารที่ ดูแลและใช้ประโยชน์พื้นที่ ทำหน้าที่ตรวจตราดูแลยาก บางครั้งผู้บังคับบัญชาไม่เห็น ความสำคัญของการดูแลพื้นที่ เนื่องจากไม่ใช่หน้าที่หลัก จึงขาดความใส่ใจหรือ ให้ความสำคัญจริงจังในการดูแล พื้นที่ ไม่มีงบประมาณเข้าไปดูแล หรืองบประมาณไม่เหมาะสมกับการดูแลพื้นที่ ผลที่ตามมาอย่างเห็นได้

ชัดเจน คือ ผู้ปฏิบัติปฏิบัติงานโดยขาดที่พึ่งเมื่อมีปัญหาในการตัดสินใจ จึงขาดที่ปรึกษาที่จะให้ข้อมูลหรือขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงาน

ปัญหาที่ตามมาคือมีการจับจองพื้นที่กันเองและซื้อขายที่ดินของรัฐ กันอย่างแพร่หลายและเป็นที่ยอมรับแก่ประชาชนทั่วไป ปัญหาที่ซับซ้อนตามมาคือบางรายมีการซื้อขายที่ดินโดยมีผู้ปกครองท้องถิ่นที่เป็นนายหน้าซื้อขายที่ดินและเสริมความน่าเชื่อถือการซื้อขายโดยการซื้อขายที่ดินกัน ในสถานที่ยาเสพติด การ เช่น องค์การบริหารส่วนตำบล หรือผู้ปกครองท้องถิ่นเป็นผู้จัดการซื้อขาย

๓. มีการบุกรุกที่ดิน โดยได้รับการสนับสนุนจากนายทุน หรือผู้มีอิทธิพล เพื่อผลประโยชน์ในการได้ที่ดินเป็นสิทธิของตนเอง หรือทรัพยากรอันมีค่าเช่า ป่าไม้ที่หายากหรือหวงห้าม บริเวณที่ราชพัสดุ อำเภอสวนผึ้ง นั้นมีดินไผ่ขึ้นเป็นอย่างมาก จึงมีการลักลอบเข้าไปตัดต้นไม้ ซึ่งเบียดพื้นที่ขึ้นอยู่ทั่วไปในพื้นที่ เพื่อนำออกมาขายกันอย่างแพร่หลาย นายทุนบางรายแอบลักตัดดินออกไปขายทำลายหน้าดินกันอย่างไม่เกรงกลัวกฎหมาย

นายทุนบางราย ทราบดีว่าเป็นที่ดินของรัฐ เมื่อจับจองบุกรุกที่ดินได้แล้ว จะดำเนินการให้ตนเองมีความปลอดภัยโดยการหาเกราะกำบังตนเอง ด้วยวิธีการยก แบบให้เปล่าๆ ที่ดินบางส่วนให้ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ เมื่อมีปัญหาต่างๆ เช่น ตรวจสอบว่ามีการบุกรุกที่ดิน จะมีการแอบอ้างว่าเป็นพื้นที่ของข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ นายนั้นนายนี้ ข้าราชการผู้ปฏิบัติซึ่งปฏิบัติตามหน้าที่ เมื่อตรวจสอบไม่ต้องการ พบความยุ่งยากให้กับตนเองจึงหลีกเลี่ยงที่จะเข้าไปตรวจสอบพื้นที่ดังกล่าวอีก การบุกรุกจึงลุกลามเพิ่มจำนวนมากขึ้น นายทุนบางรายมีพื้นที่ที่ตนเองจับจองมากกว่าพันไร่ ซึ่งเกินความจำเป็นในการถือครองที่ดินเพื่อการยังชีพตามปกติ ที่ทางราชการจะผ่อนผันให้เพื่อหากินเล็กๆน้อยๆ

เมื่อจับจองที่ดินแล้วจะมีการขายต่อที่ดินด้วยราคาที่สูง ขึ้นเรื่อยๆ เนื่องจากพื้นที่โดยรอบของพื้นที่ที่ราชพัสดุ อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี นั้นมีการประชาสัมพันธ์ให้กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวและบรรยากาศที่เย็นสบาย ผู้คนเริ่มมีความสนใจหลังไหลเข้ามาอย่างมาก ราคาที่ดินจึงถีบตัวสูงขึ้นทั้งที่เป็นการซื้อขายที่ดินในลักษณะมือเปล่า โดยไม่มีเอกสารสิทธิใดๆ

๔. มีการพัฒนาพื้นที่ มีการตัดทำถนนเข้าไปในพื้นที่ ทำให้เกิดความเจริญ การคมนาคมสะดวก เมื่อมีการสัญจรเข้าออกที่สะดวกขึ้น ผลคือมีการเข้าไปทำลายทรัพยากร ธรรมชาติ มีการบุกรุกเข้าไปถากถางพื้นที่ทำการเพาะปลูกทั้งเป็นการบุกรุกชั่วคราวและถาวร

๕. สภาพความไม่สงบในพื้นที่ภาคใต้ของประเทศไทย จึงมีการมองหาพื้นที่ใหม่ ส่วนใหญ่จะเห็นว่าการบุกรุกที่ดินหวงห้ามนั้น สามารถประวิงเวลาอยู่ได้นาน เพราะช่วงโหว่ที่ทุกคนทราบดี คือหน่วยทหารผู้ดูแลและใช้ประโยชน์ในพื้นที่มักดูแลไม่ทั่วถึง พบว่าผู้บุกรุกใหม่ที่เข้าไปอยู่ในพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นชาวดำ

๖. เมื่อมีพระราชบัญญัติที่ราชพัสดุ ๒๕๑๘ ประกาศใช้ทำให้ที่สงวนหวงห้ามตามพระราชกฤษฎีกาหวงห้ามที่ดินในท้องที่ อำเภอเมืองกาญจนบุรี , อำเภอวังขนาย , อำเภอบ้านทวนและอำเภอวังกะ จังหวัดกาญจนบุรี พุทธศักราช .๒๕๔๑ กลายเป็นที่ดินราชพัสดุ ซึ่งกรมธนารักษ์ กระทรวงการคลังมีหน้าที่บริหาร

จัดการที่ดิน สำนักงานในพื้นที่ที่ดูแลคือ สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ราชบุรี โดยมีหน่วยทหารคือ กรมทหารช่างและพล พัฒนาที่ ๑ เป็นผู้ดูแลและใช้ประโยชน์ในพื้นที่ ดังนั้นพื้นที่ดังกล่าวผู้ที่เข้าไปอยู่อาศัยและใช้ประโยชน์ในพื้นที่ได้ต้องเป็นผู้ที่มีสิทธิการเช่าและได้ยื่นเช่าเรียบร้อยแล้ว

พบว่าผู้ที่สามารถยื่นเช่าพื้นที่ราชพัสดุดังกล่าวนี้ได้ ไม่มีการกำหนดคุณสมบัติใดๆ ประชาชนชาวไทยทุกคนสามารถยื่นเรื่องเพื่อขอเช่า พื้นที่ราชพัสดุ ได้ทั้งหมด ไม่มีข้อจำกัดใดๆ เป็นข้อ แตกต่าง จากพระราชบัญญัติการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ.๒๕๑๘ ซึ่งมีสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) มีหน้าที่ดูแลสินทรัพย์ ภาครัฐประเภทที่ดิน ออกเอกสารสิทธิ ส .ป.ก. คือ เอกสาร ส .ป.ก. ๔-๐๑ (หนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน) โดยผู้ที่มีสิทธิได้รับที่ดิน ตามความหมายในพระราชบัญญัติการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ.๒๕๑๘ คือ

๑.เกษตรกร ผู้ประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นหลัก หรือ

๒.ผู้ต้องการจะเป็นเกษตรกร คือผู้จบการศึกษาทางเกษตรกรรม หรือ ผู้เป็นบุตรของเกษตรกร หรือผู้ยากจน

บุคคลดังกล่าว รวมทั้งเกษตรกรผู้ถือครองเดิม ต้องยื่นคำร้องขอเข้าทำประโยชน์ในที่ดิน และจะต้องผ่านการคัดเลือกจาก คณะกรรมการปฏิรูปที่ดินจังหวัด (คปจ.) ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่คณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (คปก.) กำหนด และมีคุณสมบัติดังนี้คือ

๑.มีสัญชาติไทย

๒.บรรลุนิติภาวะ หรือเป็นหัวหน้าครอบครัว

๓.มีความประพฤติดี และชื่อสัตย์สุจริต

๔.มีร่างกายสมบูรณ์ ขยันขันแข็ง และสามารถประกอบการเกษตรได้

๕.ไม่เป็นคนวิกลจริต หรือจิตฟั่นเฟือน ไม่สมประกอบ

๖.ไม่มีที่ดินเพื่อประกอบเกษตรกรรมของตนเอง หรือบุคคลในครอบครัวเดียวกัน หรือมีที่ดินเพียงเล็กน้อยแต่ไม่เพียงพอแก่การประกอบเกษตรกรรมเพื่อเลี้ยงชีพ

๗.เป็นผู้ยินยอมปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับ และเงื่อนไขที่ คปก.และ คปจ.กำหนด

ข้อกำหนดในการจัดที่ดินเพื่อใช้ประกอบเกษตรกรรมให้เกษตรกรมีข้อกำหนดคือ มีการจำกัดขนาดเนื้อที่ ประกอบเกษตรกรรมอย่างอื่นนอกจากเลี้ยงสัตว์ใหญ่ครอบครัวละไม่เกิน ๕๐ ไร่ หรือ ประกอบเกษตรกรรมเลี้ยงสัตว์ใหญ่ครอบครัวละไม่เกิน ๑๐๐ ไร่

การควบคุมสิทธิและการติดตามก ารทำประโยชน์ มาตรา ๓๙ แห่งพระราชบัญญัติการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ.๒๕๑๘ บัญญัติไว้ว่า “.....ที่ดินที่บุคคลได้รับสิทธิโดยการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม จะ ทำการแบ่งแยก หรือโอนสิทธิในที่ดินนั้นไปยังผู้อื่นมิได้ เว้นแต่เป็นการตกทอดทางมรดกแก่ทายาทโดยธรรมหรือโอนไปยังสถาบันเกษตรกร หรือ ส .ป.ก. เพื่อประโยชน์ในการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม” หากพบว่า เกษตรกรได้โอน หรือขายสิทธิทั้งหมดหรือบางส่วนให้ผู้อื่น หรือยังฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามหน้าที่ข้อใด

ข้อหนึ่งและไม่สามารถหาตัวพบ คปจ.มีอำนาจสั่งให้เกษตรกรคืนสิทธิได้โดยไม่ต้องมารื้อถอน และผู้ที่เช่าอยู่อาศัยแทน ต้องออกจากที่ดินโดยที่ไม่สามารถเรียกร้อยใดๆ

ข้อกำหนดต่างๆเหล่านี้มีข้อแตกต่างกับผู้ที่ต้องการเช่าที่ดินราชพัสดุ อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี อย่างสิ้นเชิง เนื่องจาก คณะรัฐมนตรี มีมติเมื่อวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๔๕ ให้กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง พิจารณา การเช่าที่ดินราชพัสดุ ซึ่งกรมธนารักษ์ได้เสนอ “ โครงการรัฐเอื้อราษฎร์ ” เพื่อให้ผู้ที่บุกรุกพื้นที่และไม่ได้แย่งสิทธิมาทำการเช่าต่อกรมธนารักษ์มีกำหนดคราวละ ๓ ปี ตามพื้นที่ที่บุกรุกจริงซึ่งมีผู้อยู่ก่อนวันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๔๖ โดยหลักเกณฑ์กำหนดเพียงเป็นผู้บุกรุกในที่ดินราชพัสดุ จะจัดให้เช่าตามประเภทและจำนวนเนื้อที่ที่ครอบครอง อัตราค่าเช่าไร่ละ ๒๐ บาทต่อปี สามารถขายสิทธิการเช่าต่อกันได้ และสามารถนำสิทธิการเช่าไปค้ำประกันการกู้เงินกับสถาบันการเงินเช่นธนาคารต่างๆได้ด้วย

ดังนั้นผู้ที่เป็นนายทุนซึ่งครอบครองเนื้อที่ที่มีการบุกรุกไว้เรียบร้อยแล้วจึงมีอำนาจในการขอเช่าพื้นที่ได้อย่างมากมายไม่มีข้อกำหนดห้ามใดๆ ไม่มีบทกำหนดโทษตามพระราชบัญญัติที่ดินราชพัสดุ แต่ปัญหาที่สำคัญที่ทำให้ทหารผู้ใช้ประโยชน์และผู้ดูแลพื้นที่ ต้องปวดศีรษะ คือนายทุนเหล่านี้นอกจากมีอำนาจเงินแล้ว สิ่งที่มาคืออิทธิพล การครอบครองพื้นที่ตามที่ยื่นเช่า หากดำเนินการเฉพาะส่วนที่ยื่นเช่า ยังถือว่าปฏิบัติตามสัญญาเช่า แต่ส่วนใหญ่จะบุกรุกครอบครองเกินกว่าที่ได้รับสิทธิการเช่า และพื้นที่บุกรุกมักเป็น แหล่งต้นน้ำลำธาร จึงทำให้เป็นปมที่แก้ยาก

จากข้อมูลปัญหาและอุปสรรคต่างๆที่เขียนมาทั้งหมดนี้ เพื่อเป็นข้อมูลให้ผู้อ่านเข้าใจว่าเหตุใด การดูแลที่ดินราชพัสดุ อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี จึงยากลำบากนักหนา เพื่อไม่ให้ผู้อ่านเบื่อหน่ายในเนื้อหาที่ยาวหรือเกินไป ขอต่อในตอนี่ ๓ ซึ่งเป็นตอนสุดท้าย ที่จะมองหาแนวทางแก้ไข และข้อสรุป ซึ่งผู้เขียนคิดว่าเป็นแนวคิดที่น่าจะดำเนินการได้และมีประสิทธิภาพ

**ทำไมที่ดินของรัฐจึงมีปัญหาการบุกรุก
กรณีที่ดินราชพัสดุ อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี (ตอนที่ ๓)**

พันตำรวจโทหญิง ภัทสร อิศรเมธางกูร
พนักงานสอบสวนคดีพิเศษ ระดับชำนาญการ (๗)
สำนักคดีคุ้มครองผู้บริโภคและสิ่งแวดล้อม

จากที่เราติดตามกันมา ๒ ตอนต่อเนื่องกัน ทำให้ทราบว่าที่ดินราชพัสดุ อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี มีความน่าสนใจ มีปัญหาและอุปสรรคอย่างไร กันแล้ว ตอนนี้เป็นตอนสุดท้าย ซึ่งผู้เขียนมีความเห็นว่าพื้นที่ราชพัสดุดังกล่าวเป็นพื้นที่ที่มีจำนวนเนื้อที่ ประมาณ ๕๐๐,๐๐๐ ไร่ พื้นที่กว้างขวาง จึงมีข้อเสนอแนะและบทสรุปดังนี้

เนื่องด้วยพื้นที่ดังกล่าวมีพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินท้องที่อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ.๒๕๓๔ ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๓๔ ตามพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตปฏิรูปที่ดินดังกล่าว ได้ปรากฏแผนที่แนบท้ายประกาศให้พื้นที่อำเภอสวนผึ้งทั้งอำเภอ เป็นเขตปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ตั้งแต่วันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๓๔ แต่เนื่องจากพื้นที่ดังกล่าวได้ขึ้นทะเบียนเป็นที่ราชพัสดุแปลงทะเบียน รบ .๕๕๓ เรียบร้อยแล้วตั้งแต่ เมื่อวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๓๐ ดังนั้นพื้นที่ดังกล่าว จึงมีกรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง ทำหน้าที่บริหารจัดการ โดยมีหน่วยทหารซึ่งในพื้นที่นี้คือ กรมการทหารช่าง และ กองพลพัฒนาที่ ๑ เป็นผู้ดูแลและใช้ประโยชน์ และยังไม่ได้ส่งคืนพื้นที่ ทั้งหมดให้กับสำนักงานปฏิรูปที่ดิน แต่มีพื้นที่ดูแลและใช้ประโยชน์ของ กองพลพัฒนาที่ ๑ ส่งมอบเป็นพื้นที่ดำเนินการ ตามพระราชกฤษฎีกาดังกล่าวมีเนื้อที่ประมาณ ๑๓,๕๐๐ ไร่ ส่วน พื้นที่ที่เหลือ ทั้งหมด ยังคงเป็นพื้นที่ **อยู่นอกเขตดำเนินการการปฏิรูปที่ดิน** เนื่องจากพื้นที่ที่จะเป็นเขตปฏิรูปที่ดินตามพระราชกฤษฎีกาดังกล่าวได้นั้น จะต้องได้รับความยินยอมจากกระทรวงการคลัง ในปัจจุบันกระทรวงการคลัง หรือ กรมการทหารช่างยังไม่เคยให้ความยินยอมและไม่ได้ส่งมอบพื้นที่ให้ เพื่อนำมาปฏิรูปที่ดินแต่อย่างใด ดังนั้น พื้นที่นอกเขตดำเนินการการปฏิรูปที่ดินจึงยังคงเป็นพื้นที่ราชพัสดุอยู่ตามเดิม

พื้นที่ที่หน่วยทหารผู้ดูแลและใช้ประโยชน์ พื้นที่มีจำนวนมาก ระหว่างปี ๒๕๓๕-๒๕๓๘ กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง ได้มีการสำรวจพื้นที่ พบว่าส่วนที่มีผู้บุกรุกพื้นที่จำนวน ๖,๖๕๕ แปลง เนื้อที่ ๑๔๙,๙๒๖-๒-๓๖ ไร่ จึงได้จัดทำแผนที่การครอบครองและใช้ประโยชน์ดังกล่าวเรียกว่า **แผนที่กายภาพ** จากการรวบรวมข้อมูลทั้งหมด ผู้เขียนจึงมีข้อเสนอแนะให้เป็นแนวคิดดังต่อไปนี้

๑. ต้องมีการจัดการพื้นที่ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด และเหมาะสมต่อการตรวจตราดูแล ควรมีการกำหนดพื้นที่ แสดงวัตถุประสงค์ ในพื้นที่แต่ละอย่างตามที่ต้องการ โดยควรมีการแบ่งพื้นที่ออกเป็นส่วนๆ ตามวัตถุประสงค์ของการใช้ประโยชน์ต่างๆดังนี้ เช่น

๑.๑ ทหารผู้ใช้ประโยชน์ในพื้นที่ต้องการพื้นที่บริเวณใด จำนวนเนื้อที่เท่า ใด โดยให้มีการคำนวณ เพื่ออนาคตด้วย สำหรับกิจการต่างๆของทหาร และพื้นที่บริเวณที่เป็นเขตแนวติดต่อชายแดน ต้องการกันไว้ เป็นเขตปลอดภัยเพื่อการดูแล และรักษาความมั่นคงภายในประเทศ

๑.๒ พื้นที่บริเวณที่เป็นแหล่งต้นน้ำลำธาร และต้องการสงวนรักษาไว้ เพื่อเป็นเขตอนุรักษ์ เพื่อการ ป่าไม้ โดยเฉพาะพื้นที่บริเวณ ต้นน้ำลำธารชั้นดี พื้นที่ เขา ภูเขา และบริเวณทลเขา นักวิชาการของกรม พัฒนาที่ดิน ซึ่งเป็นผู้อ่าน แปลและวิเคราะห์ภาพถ่ายทางอากาศ คติบุกรุกพื้นที่ราชพัสดุ อำเภอสวนผึ้ง จังหวัด ราชบุรี ของกรมสอบสวนคดีพิเศษ ได้ให้ความเห็นเกี่ยวกับดินพื้นที่บริเวณที่ราชพัสดุดังกล่าวไว้ว่า พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นเขาหรือภูเขามีสภาพสูงและลาดชันเกิน ๕% ดินบนภูเขาเป็นดินตื้นๆ ขาดความชุ่มชื้น พื้นที่ภูเขาจึง ไม่เหมาะต่อการเปิดหน้าดินลักษณะของดินไม่ใช่ดินเหนียว เมื่อฝนตกจะชะล้างจนมีสภาพเหลือเป็นหิน ไม่ ควรยอมให้มีการเปิดหน้าดิน ถ้ามีการบุกรุกที่ดินบริเวณเขา ภูเขา จะมีการชะล้างหน้าดินจนเหลือแต่สภาพของ หิน ในที่สุดสภาพป่าเบญจพรรณ ซึ่งต้องการดินที่มีสภาพและคุณภาพที่ดีจะหมดไปกลายเป็นป่าเต็งรัง ซึ่ง งบประมาณในการปลูกป่าเบญจพรรณเพื่อสภาพป่าที่สมบูรณ์ไว้เนื้อที่จำนวน ๑ ไร่ ต้องใช้เงินในการทูลำ รุง กว่า ๑๐ ล้านบาท และระยะเวลาประมาณ ๑๐ ปีจึงจะได้ป่าที่สมบูรณ์กลับมา ส่วนพื้นที่ราบเป็นพื้นที่ดินที่ เรียกว่า ดินลาดหญ้าทำยาง (ตั้งชื่อตามแหล่งที่พบ) มีความสมบูรณ์น้อย ไม่มีความชุ่มชื้น มีดินเหนียวน้อย ถ้าจะเพาะปลูกควรปลูกพืชผล ถ้าเป็นทุ่งหญ้าควรปล่อยให้เป็นทุ่งเลี้ยงสัตว์ ไม่ควรใช้รถไถ ปรับหน้าดินเพราะ เป็นการทำลายหน้าดินสูง ผลกระทบจากการบุกรุกพื้นที่คือมีอยู่ในฤดูฝน การตกของฝนจะไม่ตกตามฤดูกาล หรือเมื่อมีภาวะฝนตกอาจมีภาวะน้ำท่วมท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากได้ เพราะพื้นที่ไม่มีต้นไม้ที่จะชะลอ กระแส น้ำตามธรรมชาติ แต่เมื่อถึงฤดูแล้งผิวดินจะถูกความชื้นของแสงแดดโดยตรึงผลทำให้ความชุ่มชื้นหมด ไปอย่างรวดเร็ว ในเมื่อพื้นที่ไม่มีน้ำต้นตุนก็จะเกิดความแห้งแล้ง พื้นที่ที่ยานี้จะไม่มีการทำให้เกิดความแห้งแล้ง ขาดแคลนน้ำอย่างรุนแรง ประชาชนส่วนใหญ่ที่อยู่ทำน้ำจะเกิดความเดือดร้อน ดังนั้นการบุกรุกพื้นที่ป่าและ ทำลายป่าโดยเฉพาะพื้นที่เขาหรือภูเขานั้น จะทำความเสียหายให้กับประชาชนอย่างสูงหรืออาจถึงแก่ชีวิตได้ ประเทศชาติจะได้รับความเสียหายอย่างแน่นอน ดังนั้นพื้นที่ต้นน้ำลำธารและพื้นที่อนุรักษ์เพื่อการป่าไม้ จะต้องมีกำหนดพื้นที่และดำเนินการสงวนรักษาพื้นที่ต่อไป ตัวอย่างที่เห็นในปัจจุบันคือเหตุการณ์น้ำท่วม ฝนตกไหลหลาก พายุเข้าประเทศไทยแต่ไม่มีแนวธรรมชาติจากป่าไม้และภูเขาในการเป็นแนวกันตามธรรมชาติ หรือลดการไหลหลากของน้ำ ทำให้เกิดน้ำท่วม การสงวนพื้นที่เพื่อเป็นเขตอนุรักษ์ป่าไม้จึงควรส่งเสริมและ ทูลำ รุงเป็นอย่างยิ่ง

๑.๓ พื้นที่ที่ประชาชนเข้าไปครอบครองและทำประโยชน์ กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลังได้ทำการ สสำรวจและจัดทำเป็นแผนที่กายภาพเรียบร้อยแล้ว ควรพิจารณามอบพื้นที่ดังกล่าวให้สำนักงานการปฏิรูปที่ดิน เพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) เพื่อจัดทำเป็นพื้นที่ดำเนินการเพื่อการปฏิรูปที่ดิน เนื่องจากเป็นพื้นที่ที่มีการบุกรุก เข้าไปทำประโยชน์แล้วพื้นที่ที่ราบและไม่ใช่แหล่งต้นน้ำลำธาร จากข้อมูลการเข้าทำประโยชน์ในที่ดินพบว่าผู้มี คุณสมบัติและการตกทอดพื้นที่ทำกินของผู้ทำประโยชน์ในพื้นที่ และมีหลักการที่เป็นประโยชน์ต่อเกษตรกร และ

ผู้ยากไร้ ตามพระราชบัญญัติการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ.๒๕๑๘ จะเป็นประโยชน์มากกว่านโยบาย การเปิดพื้นที่ให้เช่า ของ กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง ผู้ที่ได้รับผลประโยชน์เป็นนายทุน หรือผู้มีอิทธิพล มากกว่า

๒. ต้องมีการทำแนวเขตการจัดโซนพื้นที่อย่างชัดเจน ทราบว่ากรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง และ กองทัพบก ได้จัดทำบันทึกข้อตกลงร่วมกันในการร่วมจัดทำรั้วแสดงแนวเขตพื้นที่ตามแผนที่กายภาพทั้งหมด ซึ่ง นับว่าเป็นนิมิตหมายที่ดีอย่างมาก

๓. ต้องมีการประชาสัมพันธ์พร้อมทั้งมีป้ายแสดงข้อความ และจัดการประชุมทำความเข้าใจประชาชน ทั่วไปทราบข้อมูล โดยทั่วกัน การประชาสัมพันธ์เป็นเรื่องที่สำคัญมาก ผู้ที่มีความใกล้ชิดกับประชาชน เช่น ผู้ปกครองท้องถิ่น ต้องมีแนวความคิดและเห็นพ้องกับแนวความคิด ของทางราชการ เพราะเป็นกลไกหลักที่มีผลใน การชักจูงแนวความคิดของชาวบ้านในพื้นที่

๔. จัดประชุมบูรณาการร่วมกันระหว่างหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ได้แนวความคิดที่ตอกผลึก ร่วมกันในการดูแลพื้นที่และมีความเข้าใจในพื้นที่อย่างเท่าเทียมกันพร้อมทั้งเป็นการสร้างจิตสำนึกในการรักษ่า พื้นที่ป่าไม้และแหล่งต้นน้ำลำธาร มีความเกรงกลัวต่อภัยธรรมชาติที่มนุษย์ไม่สามารถต้านทานได้

๕. จัดประชุมสัมมนา ให้ความรู้กับผู้ที่ทำหน้าที่ในการควบคุม ดูแล พื้นที่ราชพัสดุ อำเภ อสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี เป็นการหาแนวทางร่วมกันของเจ้าหน้าที่ที่เป็นผู้ปฏิบัติในพื้นที่ ในการเก็บรวบรวม พยานหลักฐานเบื้องต้นเพื่อให้สามารถบังคับใช้กฎหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ และ เป็นการ กำหนด มาตรการเชิงรุกและเชิงรับเพื่อนำไปใช้เป็นการแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินที่ราชพัสดุในอำเภอสวนผึ้ง จังหวัด ราชบุรี ทั้งระบบ อย่างยั่งยืนต่อไป

พื้นที่ราชพัสดุ อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี ยังมีพื้นที่ป่าอยู่ จำนวนหนึ่ง รวมทั้งเป็นแหล่งต้นน้ำลำ ธารชั้นดี หากประชาชนในพื้นที่รวมทั้งประชาชนชาวไทย ไม่คิดแต่ประโยชน์ส่วนตัวหวังแต่ประโยชน์ ของ ตนเองเป็นที่ตั้ง ผลประโยชน์ที่เราจะได้รับร่วมกันระยะยาวและต่อเนื่องกันไปจนถึงชั้นลูกหลาน เหลน ต่อๆ กันไปนั้น จะมีผลดีเป็นอย่างยิ่ง และเพื่อให้ทุกคนตระหนักถึงความสำคัญของการอนุรักษ์พื้นที่ป่าไม้ ขอ นำกระแสพระราชดำรัส เมื่อวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๑ ของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ เกี่ยวกับ ป่าไม้และทหารตอหนึ่ง ความว่า “ ข้าพเจ้าทราบว่ เมื่อ วันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๕๑ ท่านนายกสมัครได้จัด ให้มีบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ ระหว่างกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม และ กองทั พบก โดยผู้บัญชาการทหารบก กับ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม ลงนามร่วมกันที่ทำเนียบรัฐบาล ใจความสำคัญที่น่าชื่นใจ คือ ทั้ง ๒ หน่วยงานจะร่วมมือและ สนับสนุนซึ่งกันและกันทุกวิถีทางในการอนุรักษ์ป่าไม้ ซึ่งก็คือแหล่งต้นน้ำของเมืองไทย ข้าพเจ้าจึงรู้สึก ก ษาบซึ่งขอขอบคุณนายกรัฐมนตรี กองทัพบก กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ข้าพเจ้าขอเอา ใจช่วยและจะได้เฝ้ารอดูความเจริญเติบโตของป่าไม้ในเมืองไทยต่อไป ทุกครั้งที่ได้ทราบว่ามีการลักลอบตัด ป่า ทั้งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และข้าพเจ้าจะรู้สึกไม่สบายใจ พร ะบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรง

สอนแนะนำข้าพเจ้ามาโดยตลอดถึงความสำคัญของป่าไม้ ว่าป่าไม้ของไทยมีความสำคัญหลายประการ
คือเป็นต้นน้ำลำธารของแม่น้ำทุกสายในประเทศ และช่วยดูดซับน้ำไว้ใต้ดิน กลายเป็นน้ำใต้ดินให้เราใช้
ช่วยสร้างความชุ่มชื้นดึงดูดให้มีฝนมาตกในพื้นที่ และช่วยต้านความแรงของน้ำ ป่าในเวลาฝนตกหนัก “
จากกระแสพระราชดำรัสดังกล่าว และภาวะน้ำท่วมที่พวกเราประสบอยู่ในขณะนี้ คงทำให้พวกเรา
ประชาชนชาวไทย ตระหนักและหันมาให้ความสำคัญกับป่าไม้มากยิ่งขึ้น
